



دفتر مقام معظم رهبری

www.ica.ir

## **การพบปะของท่านผู้นำกับวีรบุรุษและบรรดานักกีฬาเอเชียเนเกมส์และพาราเอเซียเนเกมส์ - 23 /Jan/ 2015**

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา(21) บรรดาวีรบุรุษและบรรดานักกีฬาเอเชียเนเกมส์และพาราเอเซียเนเกมส์ อินชอน ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงบทบาทแห่งชัยชนะของบรรดานักกีฬาที่เป็นวีรบุรุษ ในการจรรโลงซึ่งความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจแห่งชาติแก่พี่น้องประชาชน การยืนหยัดด้านจิตวิญญาณแห่งนักกีฬา ในการปกป้องส่งเสริมค่านิยมต่างๆและคำขวัญของศาสนาในการเผชิญหน้ากับสายตาของผู้คนนับล้านๆคน นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง พร้อมกับกล่าวย่ำว่า การยืนหยัดด้านจิตวิญญาณในภาคเวทีต่างๆระดับโลก เป็นการแนะนำและสำแดงแห่งองค์ประกอบความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการมุกออิมัตและการยืนหยัดของประชาชาติอิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ขอบคุณและชื่นชมในชัยชนะ การคว้าเหรียญรางวัลและบรรดานักกีฬาในการแข่งขันเอเซียเนเกมส์และพาราเอเซียเนเกมส์ พร้อมกับถือว่า เกียรติยศศึกษาแห่งชาติ และการสำแดงจิตวิญญาณแห่งความภาคภูมิใจแห่งชาติในประเทศหนึ่งนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนสู่ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่กว่า และกล่าวย่ำว่า วันนั้นบรรดานักกีฬาเยาวชน ได้มอบชัยชนะของตนให้กับประชาชาติ พร้อมกับสร้างความรู้สึกแห่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจสู่หัวใจของประชาชนในประเทศทั้งหลาย ซึ่งล้วนเป็นการกระทำและเป็นผลงานที่มีค่ายิ่ง

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงกระแสสังคมที่จับตามองและให้ความสำคัญต่อฮีโร่หรือวีรบุรุษด้านกีฬา ว่า พฤติกรรม การกระทำ การแสดงออกของนักกีฬา หลังจากที่ได้เป็นฮีโร่แล้ว ควรจะเป็นการแนะนำประเทศชาติ วัฒนธรรมและบุคลิกภาพแห่งชาติ เช่นเดียวกันควรจะเป็นการสำแดงการยืนหยัดด้านจิตวิญญาณของประชาชาติอิหร่านอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุด ได้อธิบายในประเด็นการยืนหยัด(อิสติกอหมัต) ว่า



ในโลกที่มีการส่งเสริมให้มองข้ามศาสนา รังเกียจศาสนาและละทิ้งจริยธรรมแห่งความรักนวลสงวนตัว ตกอยู่ในอำนาจคำสั่งของสถาบันองค์กรนานาชาติ และมหาอำนาจด้านสื่อโลก และมีการนำเสนอส่งเสริมในประเด็นการไร้ซึ่งวัฒนธรรมและขาดความรักนวลสงวนตัวกันอย่างแพร่หลายนั้น ซึ่งการแสดงสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ ผ่านบรรดานักกีฬายาวชนของอิหร่านนั้น ในความเป็นจริงแล้ว คือการแนะนำความสามารถแห่งการยืนหยัดด้านจิตวิญญาณของประชาชาติอิหร่านที่มีต่อคลื่นกระแสอันมหาแห่งการบิดเบือนที่กำลังขึ้นในโลกนั่นเอง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้กำชับและแนะนำหลายประเด็นให้กับบรรดาผู้เข้าพบ

หลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎในเวทีต่างๆระดับนานาชาติ และในเวทีภายในประเทศด้านการกีฬา และการมีมาตรการที่ชัดเจนต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎดังกล่าว คือคำแนะนำประการแรกจากท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย่ำว่า

อย่าได้อ่อนข้อและผ่อนปรนในการจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎเป็นอันขาด

เพราะการฝ่าฝืนกฎเป็นที่สิ่งยอมรับไม่ได้ รวมทั้งการฝ่าฝืนกฎของบรรดาเจ้าหน้าที่

หรือไม่ใช่บรรดาเจ้าหน้าที่ บรรดานักการเมือง นักกีฬา หรือแม้แต่แก่นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การที่นักกีฬาและวีรบุรุษได้รับความนิยมนั้น

ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างแบบอย่างและแบบฉบับให้กับบรรดาเยาวชนในประเทศ ว่า

ทุกการเคลื่อนไหวที่ดีของบรรดานักกีฬาผู้เป็นวีรบุรุษ

จะสะท้อนซึ่งการขับเคลื่อนที่ดีและการส่งเสริมสิ่งดีงามในสังคมนับล้านๆครั้งอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า การเป็นวีรบุรุษ และการได้รับความนิยมนั้น

เสมือนเป็นดาบสองคม หากสามารถยึดมั่นและยืนหยัดในภาระหน้าที่ที่ดีงามเหล่านั้นได้ ถือเป็นสิ่งที่ดียิ่ง

และหากไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่อันตรายมาก

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงผลการรายงานของรัฐมนตรีการกีฬาและเยาวชน

ในประเด็นการกำหนดภาระหน้าที่ที่สำคัญว่า นอกจากส่งเสริมการกีฬาแห่งความเป็นเลิศแล้วก็ควรที่จะ

ส่งเสริมกีฬาระดับท้องถิ่นของประชาชนควบคู่ไปด้วย

เพราะกีฬาระดับท้องถิ่นของประชาชนจะสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับคนในสังคม

ในช่วงท้ายท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึง

การฝึกซ้อมเพื่อความเป็นวีรบุรุษด้านกีฬาของประชาชาติอิหร่านในด้านเวทีต่างๆ รวมทั้ง

ภาควิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศีลธรรม ว่า



จงทำให้การฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศและเป็นวีรบุรุษในประเทศนั้น กลายเป็นพลังด้านจิตวิญญาณ  
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างแพร่กระจายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น [ir](#)

---